

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาพัฒนาจริยธรรมนักศึกษา : กรณีศึกษานักศึกษาในหอพักของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยการใช้ยุทธวิธีการณรงค์กึ่งเรียลิตีของการเป็นนักศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มีการจัดทำขึ้นโดยยึดแนวคิด Blimling และ Whitt (1999) ในการสื่อค่านิยม ความต้องการ ความคาดหวังของสถาบันที่มีต่อนักศึกษาให้นักศึกษาได้ทราบอย่างชัดเจน และการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ใช้แนวคิดของ Pinto และ Slevin (1988) มีการดำเนินงาน 3 ขั้นตอน โดยการจัดทำโครงการต่อเนื่อง จำนวน 4 โครงการ และมีการเตรียมการตั้งแต่ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2544 และตลอดทั้งภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2545 สรุปได้ดังนี้

- 1) โครงการสัมมนาเพื่อณรงค์กึ่งเรียลิตีของการเป็นนักศึกษา
- 2) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
- 3) โครงการประชาสัมพันธ์
- 4) โครงการติดตามประเมินผล

ยุทธวิธีทั้ง 4 โครงการนี้ เพื่อกำหนดกึ่งเรียลิตีและสร้างแนวร่วมในหมู่นักศึกษาคณาจารย์ สร้างทัศนคติที่ถูกต้องให้กับนักศึกษาใหม่ในด้านการแต่งกาย ความประพฤติ และวินัยจราจร และเพื่อประชาสัมพันธ์ในกลุ่มนาร่องให้ทราบถึงกึ่งเรียลิตี และขยายผลไปสู่ นักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัย และจากการประเมินผลนักศึกษากลุ่มนาร่อง โดยการแจกแบบสำรวจตนเองของนักศึกษา และจากการสังเกตนักศึกษามีพฤติกรรมในด้านต่าง ๆ ในภาพรวมดีขึ้นมาก ถือได้ว่าโครงการนี้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ คือ นักศึกษามีพฤติกรรมด้านการแต่งกาย ความประพฤติ และด้านวินัยจราจร โดยประพฤติน้อย หรือไม่เคยปฏิบัติผิดเลย มากกว่าร้อยละ 70 และนักศึกษามีข้อเสนอแนะว่านักศึกษาควรแต่งกายให้ถูกระเบียบมากกว่านี้ ควรวางตัวให้ดีในการคบเพื่อนต่างเพศและควรมีกฎข้อบังคับที่แน่ชัด และมีบทลงโทษ สำหรับโครงการขยายผล จากการสัมภาษณ์คณาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย นักศึกษาในภาพรวมมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเห็นได้อย่างชัดเจน เมื่อเปรียบเทียบกับนักศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา

นอกจากนี้ กิจกรรมการณรงค์กึ่งเรียลิตีของการเป็นนักศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ยังมีการจัดทำอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการเสวนาปัญหาคน มอ. เรื่อง กึ่งเรียลิตีของการเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในวันที่ 15 มกราคม 2546 โครงการสัมมนาคณะกรรมการนักศึกษาประจำหอพัก ปีการศึกษา 2546 วันที่ 17 – 19 มกราคม 2546 เพื่อกำหนดรูปแบบกิจกรรมการณรงค์สำหรับ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่พักในหอพักนักศึกษา ปีการศึกษา 2546 และจัดกิจกรรมการณรงค์ในวันปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2546 วันที่ 28 พฤษภาคม 2546

ข้อเสนอแนะ จากการดำเนินกิจกรรมสัมมนาสร้างเครือข่าย และการจัดกิจกรรม
รณรงค์มาโดยตลอด และจากการสัมภาษณ์นักศึกษา บุคลากร ในมหาวิทยาลัย พบว่า นักศึกษาและ
บุคลากรส่วนใหญ่ (ยังไม่พบ/ปรากฏว่ามีผู้คัดค้านไม่เห็นด้วย) เห็นด้วยกับการรณรงค์ให้นักศึกษามี
การแต่งกาย และมีความประพฤติที่เหมาะสม ตลอดจนการรักษากฎระเบียบวินัย และจากข้อเสนอแนะ
ของนักศึกษา ต้องการให้มีการรณรงค์ให้นักศึกษาแต่งกายให้ถูกระเบียบมากกว่านี้ ต้องการให้นักศึกษา
มีความประพฤติที่เหมาะสมในการคบเพื่อนต่างเพศ และต้องการให้มีบทลงโทษที่ชัดเจนสำหรับผู้ที่ไม่
รักษาระเบียบวินัยจรรยาบรรณ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการแล้วในเรื่องการไม่รักษาระเบียบวินัยจรรยาบรรณ แต่
ในด้านการแต่งกาย และความประพฤติ มหาวิทยาลัยควรรณรงค์ต่อไปอย่างต่อเนื่อง